



## คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก  
และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

.....

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการตามเห็นสมควร ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ	กรรมการ
รองอธิการบดีศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน  
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้  
สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑. กำหนดมาตรการ ระบบและกลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรไพ	ประภัสสร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย	นันทศรี	กรรมการ
อาจารย์พิมพ์นารา	บรรจง	กรรมการ
อาจารย์ธัญรัตน์	บุญปิ่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญมิษา	ตันติสันติสม	กรรมการ
นายวันเฉลิม	พูลใจสม	กรรมการ
นางสาวอรปรียา	คำแพ่ง	กรรมการ
อาจารย์อนุชา	พวงพกา	กรรมการ
นายสมศักดิ์	พูนใจสม	กรรมการ
นางสาววรรณภา	รอตจันทร์	กรรมการและเลขานุการ
นายวุฒิชัย	ตรุษลักษณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/๒.๒ กำหนดให้...



**บัณฑิตวิทยาลัย**

นายจักริช	มีสี	กรรมการ
นายทวีทัต	ริ้วมงคล	กรรมการ

**สำนักประกันคุณภาพการศึกษา**

นางสาววิวรรธ	ชัยญะวัน	กรรมการ
นายธีศิษฐ์	กระต่ายทอง	กรรมการ

**กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี**

นางสาวศิริกัญญา	เจนเขตกิจ	กรรมการ
-----------------	-----------	---------

**กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

นายอชิวัฒน์	ศรีพุก	กรรมการ
-------------	--------	---------

**กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี**

นายอนุวัฒน์	แนไพร์	กรรมการ
-------------	--------	---------

**สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้**

นางสาวเกตแก้ว	สร้อยอ่วม	กรรมการ
---------------	-----------	---------

**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

นางไพรัตน์	พวงผกา	กรรมการ
------------	--------	---------

๒.๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานธุรการ และจากปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหารจากกลุ่มงานเลขานุการ และรับข้อมูล ภาพกิจกรรม จากนักประชาสัมพันธ์ประจำคณะ สำนัก กอง ภายในมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง พิจารณา คัดกรองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ลงพื้นที่บันทึกภาพกิจกรรม และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร รวมถึงดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์เสนอผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ	ประภัสสร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย	นันทศรี	ประธานกรรมการ
อาจารย์พิมพ์นารา	บรรจง	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภิกษา	ตันติสันติสม	กรรมการ
นายวันเฉลิม	พูลใจสม	กรรมการ
นางสาวอรปรียา	คำแพ่ง	กรรมการ
นายวุฒิชัย	ตรุษลักษณ์	กรรมการ

/นางสาววรรณภา...

นางสาววรรณภา  
นายสมศักดิ์

รอดจันทร์  
พูนใจสม

กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กำกับดูแล และมอบหมายให้หัวหน้างาน  
ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานประชาสัมพันธ์ควบคุม กำกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร